
-ส ำเนำ- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562 
วันพุธ  ที่  12  เดือน มิถุนายน  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บุญพา 08.45 น.  
3 นายบุญตา       บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญตา   บุญพา 09.00 น.  
4 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  1 -   
5 นางมณีรัตน์  บุญภา     ส.อบต.หมู่ที่  2 มณีรัตน์  บุญภา     09.00 น.  
6 นายแสงจันทร์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  2 แสงจันทร์  บุญภา 09.00 น.  
7 นายสมยั     มาเข้า ส.อบต.หมู่ที่  3 สมัย     มาเข้า 09.00 น.  
8 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  3 -   
9 นางมะลิจนัทร์  บัวบาน   ส.อบต.หมู่ที่  4 มะลิจันทร์  บัวบาน   08.45 น.  
10 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  4 -   
11 นายสุรนิทร์     โพธิ์วิหาร ส.อบต.หมู่ที่  5 สุรินทร์     โพธิ์วิหาร 08.45 น.  
12 นายค าบ่อ        บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ     บัวผนั 08.30 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  6 -   
15 นายจ าปี        จนัทะส ี ส.อบต.หมู่ที่  7 จ าปี     จนัทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมู่ที่  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุ้ม    วัลละ ส.อบต.หมู่ที่  8 บุญคุ้ม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองสี     สินทร ส.อบต.หมู่ที่  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
19 นายสวงสรรติ  นนัทะสอน ส.อบต.หมู่ที่  9 สวงสรรติ  นนัทะสอน 09.00 น.  
20 นายส าเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมู่ที่  10 ส าเรียง    รักญาต ิ 09.00 น.  
21 นายเพ็ง  พาที           ส.อบต.หมู่ที่  10 เพ็ง  พาที           09.00 น.  
22 นายสุรพล  สุดสี   ส.อบต.หมู่ที่  11 สุรพล  สุดส ี 09.00น.  
23 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมู่ที่ 12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา   09.00 น.  
24 นายสว่าง  บัวโต        ส.อบต.หมู่ที่  12 สว่าง  บัวโต        08.50 น.  
25 นายธนพล  ซ่วมเชยีง   ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง   08.30น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมู่ที่  13 บุญเมือง   สินทร 08.30 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ์   ส.อบต.หมู่ที่  14 สุวรรณ  สมบูรณ์   09.00 น.  
28 นายศรราม     พรมวงศ ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 ศรราม     พรมวงศ์ 09.30 น.  
29 นายสวาท      เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท    เชี่ยวชาญ 09.20 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยิบ ส.อบต.หมู่ที่  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ  ลา 
31 จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น เลขานุการสภาฯ จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น 09.00 น.  
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ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 
1 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 08.30น.  
2 นายศุภชัย  เบ้าทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ศุภชัย  เบ้าทองจันทร์ 08.30 น.  
3 นายธนวัฒน์  พรมทา ผอ.ร.ร. บ้านโพธิ ์ ธนวัฒน์  พรมทา 08.30 น.  
4 นายสุพรรณ  นามดี ผอ.ร.ร.บ้านไชยวานโนนลือชัย สุพรรณ  นามดี 08.40 น.  
5 น.ส.ธภิาพร  จูมศรี ผอ.ร.ร.บ้านหนองผักแว่นฯ ธิภาพร  จูมศรี 09.00 น.  
6 นายพรชัย  ศรีจันทร์ รักษาการณ์ผอ.ร.ร.อนุบาลฯ พรชัย  ศรีจันทร์ 09.00 น.  
7 จ.ส.อ.สุพิน  ถูระวรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านดงยางพรพิบูลย์ จ.ส.อ.สุพิน  ถูระวรณ์ 09.00 น.  
8 นายหนูกี  หลักชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 หนูกี  หลักชัย 09.00 น.  
9 นายอนุภัทร   บุญภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2 อนุภัทร   บุญภา 09.00 น.  
10 นายส าเนียง  ดวงดารา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่10 ส าเนียง  ดวงดารา 09.00 น.  
11 นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต. สมบุญ  บุญขาว 09.00 น.  
12 นายสุริยา  ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตรี 08.45 น.  
13 นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เวียงชัย  ศรีวิชา 09.00 น.  
14 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส  แสงจันทร์ 09.00 น.  
15 นายเจนีวา   อินทร์จันทร์ ผู้ใหย่บ้าน หมู่ท่ี 14 เจนีวา   อินทร์จันทร์ 08.30 น.  
16 รตอ.สุวิทย์ แสงสี รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ รตอ.สุวิทย์ แสงสี 08.00 น.  
17 นางกาญจนา  แล่ล้อม ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  แล่ล้อม 09.00 น.   
18 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง จิตรเลขา  คนฉลาด 09.00 น.  
19 นางวิภาวรรณ อินธิเสน                                                                                                                                                                                                             เลขานุการนายก อบต.บ้านแดง วิภาวรรณ  อินธิเสน 08.30 น.  
20 นายจตุรงค์  คงแสนค า รองนายก อบต.บ้านแดง จตุรงค์  คงแสนค า 08.00 น.  
21 นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บ้านแดง ทองหล่อ  ศรีชัยมูล 08.00 น.  
22 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  
 
 
 
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 
         เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์   
อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการ
ประชุม  เพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ประธานสภาฯ กล่าวเปิด การประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

นายประยงค์  ไชยเสน  ท้องถิ่นอ าเภอพิบูลย์รักษ์  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ อปท.จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด คือแผน 5 ปี และมีก าหนดให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่  15  มิถุนายน นี้ 

นายสุพรรณ  นามดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย  ขอขอบคุณที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ขอขอบคุณทางท่านนายก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่คัดเลือกโรงเรียน 
บ้านไชยวานโนนลือชัยเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และขยายผลไปโรงเรียน
อ่ืนต่อไป ขอขอบคุณ ทาง อบต.บ้านแดง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท เพ่ือ
ด าเนินโครงการของทางโรงเรียน ในครั้งต่อไปของบประมาณเพ่ือเติมอีก เพราะ
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการด าเนินการ  ถ้าทาง อบต.บ้านแดง มีงานหรือ
กิจกรรมก็ขอให้ประสานไปทางโรงเรียนๆมีความยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

นายพรชัย  ศรีจันทร์ รักษาการณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์  เรื่องท่ี 1 ช่วงเปิดภาคเรียนมี 
การเข้าใจผิดในการสมัครเรียนชั้นปฐมวัย ด้วยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ 
ประกาศรับเด็ก 2 ช่วง คือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา แต่ระดับปฐมวัยเป็น 
การรับตามปี พ.ศ. เกิด  ให้จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนถึงไปเรียนต่อที่ 
โรงเรียนอนุบาลบาลก็ได้อธิบายให้เข้าใจตรงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องท่ี 2  
ขอขอบคุณที่ทาง อบต.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ทันตามเปิดภาคเรียน  
เป็นการท างานที่ยอดเยี่ยมมาก เรื่องท่ี 3 ช่วงนี้ฤดูฝน ยุงเยอะ ขอความอนุเคราะห์    
ให้ทาง อบต. ฉีดพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียนด้วย ขอบคุณครับ 

จ.ส.อ.สุพิน ภูระวรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงยางพรพิพูลย์  ขอขอบคุณที่ทาง อบต.ได้จัดสรร 
งบประมาณในการจัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมและได้ด าเนินการเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยนายจตุรงค์ คงแสนค า รองนายก อบต.บ้านแดง เป็นประธานเปิด
งาน เห็นด้วยกับผอ.สุพรรณ ในเรื่องของบประมาณเพ่ิมเติม เพราะจ านวนเด็กที่
เพ่ิมขึ้นท าให้งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม  โรงเรียนบ้านดงยางฯได้เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียน Zero Waste โรงเรียนปลอดขยะโดยสิ้นเชิง เป็นการฝึก
นักเรียนให้รู้จักคัดแยกขยะ แต่ทางโรงเรียนยังขาดถังขยะที่เป็นสีเพ่ือง่ายในการคัด
แยกขยะ  มีการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล โดยรัฐบาลมีนโยบาย 3 R อ่านได้  เขียนได้  และคิดเป็น และ
ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติได้เชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

นายธนวัฒน์  พรมทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์  มีนักเรียน  จ านวน 53 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 4 คน  
   ขอขอบคุณ งบประมาณท่ี อบต.จัดงบประมาณให้ด าเนินโครงการอบรม 
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ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพ่ือซ่อมแซมหลังคา 
อาคารเรียน วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกที  ตามที่จ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 4 คน  
ขอให้ทาง อบต.จัดสรร อาหาร(เสริม)นม และอาหารกลางวัน ครบเต็มจ านวน 
ขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติได้เชิญข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

นางสาวธิภาพร   จูมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง ขอแนะน าบริบทของโรงเรียน  
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียน  81 คน คุณครู 3 คนและจ้างคุณครูเพ่ิมอีก 2 คน 
เป็นโรงเรียนขาดแคลนอาคารเรียน  ห้วงนี้ก าลังสร้างอาคารแต่มีงบแค่ท าหลังคาและ 
เทพ้ืน หากทาง อบต.บ้านแดง มีงบประมาณสนับสนุนก็ยินดี  ในส่วนอาหารเสริมนม 
ยังได้รับการจัดสรรยอดเดิม ยังขาด 5 คน ฝากทาง อบต.บ้านแดง จัดสรรให้ครบ 
ตามจ านวนเด็กนักเรียนด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายราชัน   บุญภา ก านันต าบลบ้านแดง  ได้รับมอบหมายจากท่านนายอ าเภอ ให้มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ 
ในครั้งนี้ แผนพัฒนาต่างๆ ก็เป็นการท างานร่วมกันกับ ส.อบต.มีเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ 
ให้ทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจร่วมกิจกรรมหว่านข้าวนาปี ที่หน้าที่ว่าการอ าเภอ ผลผลิตเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และยากจนในเขตพ้ืนที่อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

นายเวียงชัย  ศรีวิชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ได้รับทราบเรื่องการบริหารจัดการขยะ หากสมาชิกท่านใดไม่มีขยะ 
มาขาย ให้สามารถน าเงินสมทบได้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์  ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเข้า
ร่วมฌาปณกิจของหมู่บ้านอยู่แล้ว  คณะกรรมการคงบริหารงานได้ยุ่งยากกว่าเดิม แต่มี
การตกลงในประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอให้ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ืออธิบายอีก
รอบครับ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ที่น าข้อมูลข่าวสารและ
แจ้งปัญหาต่างๆใหท้างสภาฯ ได้รับทราบ ในโอกาสหน้าหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจาก
ท่านด้วยดีอีกเช่นเคย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม  
2562ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอแก้ไขถ้อยค าในหน้าที่ 12ของนายค าบ่อ  บัวผันจากข้อความว่า 
ห้วงนี้จะมีปัญหาในการด าเนินงานในเรื่องการเจรจากับเจ้าของพ้ืนที่นาทั้งสองฝั่ง จึง
อยากยกไปจัดท าในข้อบัญญัติงบประมาณ แทนการจ่ายขาดเงินสะสม 

 เป็นในห้วงนี้มีปัญหา คือชาวนาทั้ง 2 ฝั่ง ได้ปลูกข้าวแล้ว แต่ยังยืนยันให้จ่ายขาดเงิน
สะสมได ้
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯมีท่านใดจะแก้ไขหรือสอบถามสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี จะ

ขอมติจากท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
- การพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ 
ได้รับทราบ 

นางผกามาส   แสงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
   0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยกระทรวงมหาดไทย     
            พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด 
   ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้แล้ว  การจัดท าแผนพัฒนา  
   ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงาน 
   ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบ  
   ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ  
   7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มี 
   ระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน 
   ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) มีความ 
   สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้ง 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน 
   สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  จึงอาศัยอ านาจตาม 
   ข้อ๕แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  
   (พ.ศ.2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ โดยหนังสือที่ 
   กล่าวมาข้างต้นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2561-2565  ๑. ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
   ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข 
   เพ่ิมเติม 2. ในการทบทวนฯอาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มา 
   ทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
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   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี        
    (พ.ศ.2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565) ให้จดัท าประชาคมในระดับต าบลและให้ด าเนินการตาม 
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเราก็ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ และได้ฉบับร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   

 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 ขอสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565 )ดังนี ้

แบบ ผ.02 โครงการพัฒนา ส าหรับ องค์การปกครองส่วนต าบลบ้านแดง 
ยุทธศาสตร์ ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านบริหารจัดการ 
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงาน การศึกษา 
1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 
1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
5 
6 
1 
8 
3 

 
5 
6 
1 
8 
3 

 
5 
6 
1 
8 
3 

 
5 
6 
1 
8 
3 

 
20 
24 
4 
32 
12 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 

 
275 

 
265 

 
252 

 

 
245 

 
1,037 

ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

3.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
3.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
3.3 แผนงาน การเกษตร 

              3.5 แผนงาน งบกลาง 

  
 
9 
 

31 
3 
3 
 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 
9 
 

31 
3 
3 

 
 

36 
 

124 
12 
12 
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ยุทธศาสตร์ ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

รวม 

           ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการศึ กษา  กี ฬา 
อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4.1 แผนงาน การศึกษา 
4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 
4.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
4.4 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

  
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

39 
9 
4 
21 
 

 
 
 

152 
44 
16 
92 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
5.2 แผนงาน สาธารณสุข 
5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 
5.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
5.5 แผนงาน การเกษตร 

 
 
 
 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

23 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

22 
65 
11 
19 
 

24 

 
 

89 
260 
44 
76 
 

96 

รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ - 558 549 535 530 2,169 
 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ 
นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ในปีนี้เจ้าหน้าที่จัดท ารูปเล่มได้ดีรายละเอียดต่างๆ ดูง่ายขึ้น แต่ขอ 

สอบถามโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุม ต่อเติมอาคารที่ท าการ อบต. 
3,500,000 บาท เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่  ขอความชัดเจนโครงการการจัด
งานประเพณี 270,000 บาท ในเรื่องอ่ืนๆมีความรายละเอียดดีแล้ว ทุกโครงการเพ่ือ
พัฒนาท้องุถิ่นของเรา 

นายยสุริยา  ราชมนตรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอตอบข้อซักถาม โครงการงานเพณี 270,000 บาท เป็น 
ภาพรวมของทั้งต าบล มีโครงการย่อย คือ 1.การจัดงานโคมลมลอยฟ้า  2. ประเพณี 
ลอยกระทง  3. ประเพณีเข้าพรรษา ของหมูบ้านจะเป็นสนับสนุนหมู่บ้าน หมู่ละ  
5,000 บาท 
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นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต.หมู่ที่ 7  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขออภิปรายเป็นภาพรวม 

รายละเอียดต่างๆ บางโครงการใช้งบประมาณน้อย บางโครงการมีรายละเอียด
คล้ายๆกัน สามารถเอามารวมกันเป็นโครงการเดียวได้หรือไม่ ดูแล้วส่อไปในทางไม่ดี 

นายธนพล  ซ่วมเซียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) ฉบับนี้เป็นแผนพัฒนา 
ที่ครอบคลุมดี  ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์  ถึงแม้จะท าแบบเร่งด่วน ในระยะเวลาทีม่ีจ ากัดก็ 
ถือว่าเป็นแผนที่ดี  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายละเอียด (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 22 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  
                                มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 1 คน 
  

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสกาว   ประธานสภา อบต.บ้านแดง ในเรื่องอ่ืนๆมีท่านใดจะเสนอหรือไม่ 
นายบุญเมือง  สินทร ส.อบต. หมู่ที่ 13  ขอสอบถามเรื่องการเบิกเงินสนับสนุนประเพณี  เคยมาเซ็นรับเช็ค 
  ที่สนับสนุนหมู่บ้าน  ได้เป็นเงินสดหรือเข้าบัญชี 
นายสุริยา  ราชมนตรี ผู้อ านวยการก  องการศึกษา แต่ก่อน ผู้ที่รับเช็ค เป็น ส.อบต. แต่ ส.อบต.เป็นผู้ที่มีส่วน 
  ได้เสีย กับทาง อบต. จึงเปลี่ยนให้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือกรรมการหมู่บ้าน  

 จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้มารับ  และรับเป็นเช็คไปแล้ว ก็จะเอาไปเบิกโดยฝากเข้าบัญชี
ของหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 13 โดยเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ สามารถก าหนดผู้ที่มี
อ านาจถอนเงินได้ อาจจะ 2 ใน 3 หรือ อาจจะทั้ง 3 คน ผู้ที่มีชื่อในบัญชีเท่านั้นถึงจะ
สามารถเบิกเงินออกมาได้  

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต. หมู่ที่ 15  มีชาวบ้านมาร้องเรียน เรื่องท่ีได้ไปขุดคลองส่งน้ าแห่งที่ 1 ไว้และยัง 
  ไม่ได้กลบ จะท าอย่างไรต่อขอให้ไปตรวจสอบด้วย ขอสอบถามเรื่องท่ีจัดซื้อรถมาจะท า 
 เป็นรถอเนกประสงค์หรือรถกู้กู้ชีพ ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว 
นายจ าปี  จันทะศรี ส.อบต. หมู่ที่7 เรื่องที่ชาวบ้านแดง หมู่ที่ 7 มาสอบถามเรื่องฌาปนกิจกองทุนขยะ แต่ 
 เจ้าหน้าที่พูดกับชาวบ้านไม่สุภาพ ขอให้แก้ไขด้วย เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ไม่ทราบว่าจะเปิด 
 ให้บริการได้ช่วงใด  เรื่องรถกู้ชีพก็ขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 
นายธนพล  ซ่อมเชียง   ส.อบต. หมู่ที่ 13  ขอสอบถามความคืบหน้าของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว  
  อยากให้เร่งลงมือท างานห้วงนี้หน้าฝน ก็ขอให้เร่งด าเนินการ ถนนนานายทองด า 
 รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้เลย หมู่ที่ 14 ได้ท าการวางท่อระบายน้ าแต่เกิดปัญหา 
 เพราะน้ าไหลมาพ้ืนที่ หมู่ที่ 13 จะท าให้ถนนขาดได้ 
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นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง  รถท่ีซื้อมา ยังยืนยันว่าจะท าเป็นรถกู้ชีพ แต่ปัจจุบันยังขาด 
  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการช่วยชีวิตหลายอย่างที่จะต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อใน 
 งบประมาณ ปี 2563 เรื่องทีเ่จ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพจะท าการสอบถามและตักเตือน 
 เรื่องโรงฆ่าสัตว์ รอการอนุมัติใบอนุญาตผู้ตรวจโรคสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ผ่านการอบรม 
 เป็นที่เรียบร้อย แล้วถ้าได้ใบอนุญาตแล้วก็สามารถเปิดใช้โรงฆ่าสัตว์ได้เลย   
 เรื่องท่อระบายน้ าจะฝากให้กองช่างเร่งตรวจสอบ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี

ผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมเป็นอย่างดี  

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

จ่าสิบเอก สุนาจ   เอ้ือมอุ่น 
                 (สุนาจ    เอ้ือมอุ่น) 
      เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   บุญตา  บุญพา 
(นายบุญตา  บุญพา)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

  จ าปี   จันทะสี 
(นายจ าปี   จันทะสี)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

    บุญคุ้ม  วัลละ 
(นายบุญคุ้ม  วัลละ)    

                              ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

- ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

   ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
    (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม 


